

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /GDĐT

Phú Nhuận, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Về thực hiện rà soát hiện trạng và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6 tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS công lập, tư thục.

*Căn cứ Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1;*

*Căn cứ Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;*

*Căn cứ Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6;*

*Căn cứ công văn số 580/SGDĐT - KHTC ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện rà soát hiện trạng và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6 tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.*

Để đảm bảo các điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường Tiểu học, THCS công lập, tư thục quận Phú Nhuận thực hiện các nội dung như sau:

1. Thực hiện rà soát đối chiếu danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 với danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.
2. Báo cáo kết quả thực hiện trang thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1 và kế hoạch tiếp tục đầu tư mua sắm bổ sung đảm bảo đủ theo nhu cầu của các trường Tiểu học theo biểu mẫu 1 đính kèm.
3. Báo cáo kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 và lớp 6 của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở để chuẩn bị cho năm học 2021-2022 theo biểu mẫu 2, 3 đính kèm.

Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/03/2021 bằng văn bản và tập tin qua email: [cntt.pgdpn@hcm.edu.vn](mailto:cntt.pgdpn@hcm.edu.vn). Lưu ý: không thay đổi nội dung, bố cục của biểu mẫu đính kèm.

Vì tính chất quan trọng của báo cáo về đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu cho học sinh đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường Tiểu học, THCS công lập, tư thục quận Phú Nhuận thực hiện báo cáo chính xác số liệu của đơn vị. *VC*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Võ Cao Long**